



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ได้ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ประกาศลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ และแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา ทราบรายละเอียด ดังนี้

๑. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมัลลามาต ออาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยประเมินจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ การมีปฏิภาณไหวพริบ และมีหลักแนวคิด เจตคติ และอุดมการณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)

๒. กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๑๕ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

๓. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ นำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาแสดงในวันที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ด้วย

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ รายใดไม่มารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ภายในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น จะไม่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางชุลีกร ทองด้วง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

ที่	เลขประจำตัว ผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นางสาวอิสริยา มุลทอง	ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการฯ รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๑๕ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสงคราม
๒	๐๒	นายไอรวิน คงประสิทธิ์	
๓	๐๓	นางสาวเนตรทราย บรรจงแสง	